
 
 

Stjórnarfundur Körfuknattleiksdeildar Vestra 28. maí 2018 

Haldinn í íþróttahúsinu Torfnesi. Fundur settur kl. 18:05. Mætt: Ingólfur Þorleifsson, formaður, Birna 

Lárusdóttir, Harpa Guðmundsdóttir, Sveinn Rúnar Júlíusson, Guðmundur Einarsson og Ingi Björn 

Guðnason sem jafnframt ritaði fundargerð. Yngvi Páll Gunnlaugsson, yfirþjálfari sat fundinn undir 

fyrsta og öðrum lið.  

1. Leikmannamál 

Yngvi Páll og Ingólfur fóru yfir stöðuna og kynntu viðræður sem nú standa yfir.  

2. Styrktarþjálfari 

Rætt um samstarfið við Sjúkraþjálfun Vestfjarða sem reyndist vel. Samþykkt að fara í 

viðræður við Sjúkraþjálfun Vestfjarða vegna komandi tímabils. Yngvi Páll vék af fundinum að 

loknum þessum lið. 

3. 17. júní 

Ingólfur tekur að sér verkstjórn vegna þessa og verður í sambandi við Hálfdán Bjarka vegna 

þess. Ljóst að Ingi Björn og Harpa Guðmundsdóttir verða ekki á staðnum. Aðrir eru viðlátnir 

og standa vaktina. Birgir Örn er með Candy Flosh vélina, rafmagnstöflu og andiltsmálningu.  

4. Hertz samningur 

Rætt um þennan samning sérstaklega. Velt upp þeim möguleika að gera samninginn upp. 

Sammskipti ganga illa og lítið um svör frá Hertz varðandi samninginn og efndir á honum.  

5. Fjármál og styrkir 

Harpa og Sveinn fóru yfir stöðuna. 

6. Önnur mál 

Engin önnur mál 

 

Fleira gerðist ekki. Fundi slitið kl. 19:20. 


